

SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG  
TRUNG TÂM Y TẾ  
HUYỆN KIÊN HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Hải, ngày 08 tháng 3 năm 2024

Số: 54/KH-TTYT

## KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới của ngành Y tế, trên địa bàn huyện Kiên Hải**

Thực hiện Kế hoạch số 518/KH-SYT ngày 22/02/2024 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới của ngành Y tế, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai một số nội dung như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung chỉ đạo của Sở Y tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả ngành Y tế trong thực hiện công tác PCCC và CNCH. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là "xây", chữa là "chống", lấy phòng là "cơ bản - chiến lược - lâu dài", làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: "Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng cơ quan, đơn vị an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn". Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ của các đơn vị và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong "thời điểm vàng" 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân", Đồng thời, xác định công tác PCCC và CNCH là yêu cầu cấp thiết, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

### II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm Kế hoạch số 518/KH-SYT ngày 22/02/2024 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới của ngành Y tế, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác PCCC và CNCH đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống ngành Y tế và Nhân dân tham gia công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

2. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình quản lý điều hành, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

3. Phối hợp với cơ quan chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy, nhất là tổ bảo vệ cơ quan tham gia phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan đơn vị và phòng cháy, chữa cháy, CNCH chuyên ngành; hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, kiến thức cứu nạn, cứu hộ cho cá nhân cán bộ viên chức và người lao động. Thực hiện và duy trì tốt các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn và các điều kiện đảm bảo an toàn về cứu nạn, cứu hộ đúng quy định pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trên từng lĩnh vực phù hợp. Đảm bảo về lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chủ động trong điều hành, xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra; thường xuyên tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

4. Xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, chỉ đạo các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động tổ chức cấp cứu, vận chuyển, điều trị kịp thời các nạn nhân do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về tính mạng và sức khỏe của Nhân dân; thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở y tế. Củng cố kiện toàn, xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và tổ chức thực tập các phương án cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên hướng dẫn, kiến thức, kỹ năng, biện pháp tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; tổ chức thường trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện 24/24, để tiếp nhận, xử lý các sự cố, tai nạn thuộc phạm vi, trách nhiệm được phân công.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, viên chức, người dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kiên

Giang nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng của phòng, chống cháy, nổ và hậu quả do cháy, nổ gây ra, nhất là tuyên truyền việc bảo đảm an toàn PCCC trong các đơn vị y tế về sử dụng hóa chất, cồn, xăng dầu, điện công nghiệp, bình ô xy và các vật liệu dễ cháy nổ khác.... ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC và CNCH. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, nhất là những Khoa, phòng có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ cao như kho chứa hàng hóa, hoá chất, ô xy và vật liệu dễ cháy, nơi tập trung đông người... và phương tiện có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, qua đó phát hiện và kiến nghị người có trách nhiệm khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm và Hướng dẫn cho Trường khoa, phòng và tương đương phải thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định của Luật PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

7. Tổ chức phát động và bố trí lực lượng thường xuyên trực, kiểm tra các phương tiện chữa cháy. Phối hợp tài chính các cấp ưu tiên bố trí nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng PCCC và CNCH theo quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH. Tiếp tục kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1. Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe:** Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ Công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Y tế chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; đưa nội dung công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy vào cuộc họp định kỳ.

**2. Toàn thể viên chức Trung tâm Y tế:** Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban Giám đốc về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

**3. Phòng Tài chính - Kế toán:** Có trách nhiệm lập và dự trù kinh phí để đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định, Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở.

**4. Phòng Tổ chức – Hành chính:** Tiếp tục chủ trì phối hợp với các khoa/phòng và đơn vị trực thuộc Trung tâm tham mưu Ban Giám đốc tổ chức triển khai quán triệt và theo dõi đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của ngành Y tế trên địa bàn huyện Kiên Hải. Chỉ đạo củng cố, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiện toàn đội phòng cháy, chữa cháy tại khoa/phòng và đơn vị trực thuộc; đảm bảo tốt huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương tiện hoạt động và việc thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng

phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị.

### 5. Các khoa/phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Trung Y tế:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 518/KH-SYT ngày 22/02/2024 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới của ngành Y tế, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nhiều nội dung, hình thức phù hợp.

Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác cứu nạn cứu hộ; làm đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin các sự cố tai nạn, yêu cầu cứu nạn cứu hộ bảo đảm sẵn sàng về lực lượng y tế, phương tiện, tổ chức thường xuyên trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin về CNCH của ngành.

Thủ trưởng các khoa/phòng đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế phải nắm chắc và thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay từ giai đoạn ban đầu, đối với các vụ việc xảy ra và đề ra các chương trình, kế hoạch công tác PCCC và CNCH; lập hồ sơ theo dõi, quản lý; chế độ thông tin, báo cáo và sơ kết, tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi phụ trách, quản lý. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch này, định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo về Trung tâm Y tế (qua phòng Tổ chức – Hành chính) **trước ngày 05/9** để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn trong thời gian tới của ngành Y tế, trên địa bàn huyện Kiên Hải. /

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (b/c);
- Công an huyện (b/c);
- Sở Y tế Kiên Giang (b/c);
- Ban Giám đốc (b/c);
- Các khoa/phòng và đơn vị trực thuộc;
- Trang Văn phòng điện tử TTYT;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Cẩn**